

สำนักงานชุมชน



ที่ ขย ๘๑๐๐๑/๒๕

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉิม
ถนนละหาน-บ้านค่าย อำเภอนีนสง่า
จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๑๓๐

๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉิม สมัยสามัญที่ ๔

เรียน นายอำเภอนีนสง่า

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. สำเนารายงานการประชุม สมัยสามัญที่ ๔	จำนวน	๑	ชุด
	๒. รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖	จำนวน	๑	ชุด
	๓. รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตำบล ปี ๒๕๖๖	จำนวน	๑	ชุด
	๔. รายงานผลการปฏิบัติงาน สปสช.	จำนวน	๑	ชุด
	๕. รายงานผลการดำเนินงานด้านคลัง	จำนวน	๑	ชุด

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉิม ได้ดำเนินการประชุมสภาสมัยสามัญ ที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ปี ๒๕๖๖ ในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖ เพื่อรายงานผลการดำเนินการดำเนินงาน / รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตำบล / รายงานผลการปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองฉิม และรายงานผลการดำเนินงานด้านการคลัง รวมทั้งการชี้แจงข้อราชการจากส่วนราชการต่าง ๆ และการพิจารณาญัตติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามอำนาจหน้าที่ของสภาฯ นั้น

บัดนี้ การประชุมได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉิม ขอส่งรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายจุล นิลสมัคร)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉิม

งานกิจการสภา อบต.หนองฉิม

โทร. ๐ ๔๔๐๕ ๒๙๖๗

โทรสาร ๐ ๔๔๐๕ ๒๙๖๘

.....	ผู้ร่าง
.....	ผู้พิมพ์
.....	ผู้ตรวจ

“ชื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม

อนทค.

๑๘/๑๐/๒๕๖๖

(สำเนา)
รายชื่อผู้เข้าประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉิม
สมัยสามัญที่ 4
ครั้งที่ 1/2566
วันที่ 20 ธันวาคม 2566
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉิม

ผู้เข้าประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายจูล นิลสมัคร	ประธานสภาฯ	จูล นิลสมัคร	
2	นายสุรียา พิมพวงค์	รองประธานสภาฯ	สุรียา พิมพวงค์	
3	นางมารศรี เกิดมงคล	สมาชิกสภา หมู่ที่ 1	มารศรี เกิดมงคล	
4	นายสรรเสริญ นิลสมัคร	สมาชิกสภา หมู่ที่ 2	สรรเสริญ นิลสมัคร	
5	นายคำสิงห์ เหลี่ยมพล	สมาชิกสภา หมู่ที่ 3	คำสิงห์ เหลี่ยมพล	
6	นางทัศนีย์ คำนิงผล	สมาชิกสภา หมู่ที่ 4	ทัศนีย์ คำนิงผล	
7	นางสาวภัทรภรณ์ พุฒามาศย์	สมาชิกสภา หมู่ที่ 5	ภัทรภรณ์ พุฒามาศย์	
8	นายประจักษ์ เพ็งด้วง	สมาชิกสภา หมู่ที่ 6	ประจักษ์ เพ็งด้วง	
9	นางยุพิน ตาปราบ	สมาชิกสภา หมู่ที่ 7	ยุพิน ตาปราบ	
10	นายหนูรัตน์ ดีใต้	สมาชิกสภา หมู่ที่ 9	หนูรัตน์ ดีใต้	
11	นางวิไลลักษณ์ เย็นชัยภูมิ	สมาชิกสภา หมู่ที่ 10	วิไลลักษณ์ เย็นชัยภูมิ	
12	นายสมศักดิ์ สงคราม	สมาชิกสภา หมู่ที่ 11	สมศักดิ์ สงคราม	
13	นายอุดม หงษ์โพธิ์	สมาชิกสภา หมู่ที่ 13	อุดม หงษ์โพธิ์	
14	นางดวงมณี จิตชัยภูมิ	สมาชิกสภา หมู่ที่ 14	ดวงมณี จิตชัยภูมิ	
15	นางนิพัทธา คำจุมพล	สมาชิกสภา หมู่ที่ 15	นิพัทธา คำจุมพล	
16	นายเขาวลิต จันทรพงษ์	เลขานุการสภา	เขาวลิต จันทรพงษ์	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายบุญตา สงรัมย์	นายก อบต.	บุญตา สงรัมย์	
2	นายกวย ชำนาญกุล	รองนายก อบต.	กวย ชำนาญกุล	
3	นายณรงค์ งานจัตุรัส	เลขานุการนายก อบต.	ณรงค์ งานจัตุรัส	
4	นางอุสรุา ศรีวิเศษ	หัวหน้าสำนักปลัด	อุสรุา ศรีวิเศษ	
5	นางสาวอบจันทร์ ปลั่งกลาง	นักวิเคราะห์ฯ	อบจันทร์ ปลั่งกลาง	
6	นายประทีป หิงสันเทียะ	รองปลัด อบต.	ประทีป หิงสันเทียะ	
7	น.ส.ภัทรลภา อีระทวีสินชัย	เจ้าพนักงานธุรการ	ภัทรลภา อีระทวีสินชัย	
8	นายสุรียา เจริญเขตร์	หัวหน้าฝ่ายออกแบบฯ	สุรียา เจริญเขตร์	
9	นางวรรณมา กงชัยภูมิ	ผอ.กองการศึกษา	วรรณมา กงชัยภูมิ	
10	นางหนูไกร พวงจันทร์	นักวิชาการการเงินฯ	หนูไกร	
11	นางอรุณรัตน์ คตขวาน้อย	ผอ.กองสวัสดิการ	อรุณรัตน์ คตขวาน้อย	
13	น.ส.ศรินนารด สงรัมย์	นักวิชาการสาธารณสุข	ศรินนารด สงรัมย์	

(สำเนา)

บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉิม
สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1/2566
วันที่ 20 ธันวาคม 2566
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉิม

เริ่มประชุม เวลา 10.00 น.

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานสภา

-ด้วย อบต.ได้รับแจ้งจากท่านนายกบุญตา สงรัมย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉิม ว่า ท่านชัชวาลย์ ละคร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉิม ได้เสียชีวิตแล้ว เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2566 และเพื่อเป็นการแสดงความไว้อาลัยต่อการจากไปของท่านรองชัชวาลย์ ละคร ขอให้ทุกท่านได้ยืนไว้อาลัยให้กับท่านเป็นเวลา 1 นาที

มติที่ประชุม

-รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ประธานสภา

-ตามที่เลขานุการสภาได้แจกบันทึกการประชุมสภาครั้งที่แล้วให้กับท่านสมาชิกสภาทุกท่านไปแล้ว

-มีสมาชิกสภาท่านใดจะขอแก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่

-ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม

-สมาชิกสภาท่านใดเห็นควรรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว โปรดยกมือ

มติที่ประชุม

-รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้วเป็นเอกฉันท์ 14 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง

ระเบียบวาระที่ 3

ญัตติ เพื่อทราบ

3.1 เรื่อง มาตรการป้องกันผลกระทบจากผู้ป่วยจิตเวชในหมู่บ้าน/ชุมชน

ประธานสภา

-ขอเรียนเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉิมได้ชี้แจงรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง

นายก

-กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ผมนายบุญตา สงรัมย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉิม รายละเอียดผมจะให้นักวิชาการสาธารณสุขเป็นผู้ชี้แจง

นางสาวศิรินาถ

-กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ดิฉันนางสาวศิรินาถ สงรัมย์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ขอชี้แจงและขอความร่วมมือท่านสมาชิกสภาได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบทั่วกัน

ตามที่ ปราบกฏเหตุการณ์ผู้ป่วยจิตเวชมีอาการคลุ้มคลั่งถืออาวุธมีดบุกไปโรงเรียนแห่งหนึ่ง ก่อนใช้อาวุธมีดที่นำติดตัวมาชู้ทำร้ายเด็กนักเรียนและครูได้รับบาดเจ็บ สร้างความตื่นตระหนก ตกใจและความหวาดกลัวแก่เด็กนักเรียน ครู ผู้ปกครองและบุคคลทั่วไปที่ได้รับทราบข่าวเป็นอย่างมาก นั้น

ในการนี้ เพื่อมิให้มีเหตุการณ์ลักษณะดังกล่าวเกิดขึ้นอีก จังหวัดชัยภูมิจึงประกาศขอความร่วมมือจากกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยฝ่ายปกครอง ผู้นำชุมชนและประชาชนทั่วไป ร่วมกันสังเกตสอดส่องดูแลพฤติกรรมบุคคลที่เป็นผู้ป่วยจิตเวช หรือผู้มีพฤติกรรมแสดงออกในลักษณะ 5 อาการ ดังนี้ “ไม่หลับไม่นอน เดินไปมา พูดจาคนเดียวนิ่ง หงุดหงิดฉุนเฉียว เทียบหวาดระแวง” หากท่านพลบุคคลที่มีลักษณะอาการบ่งชี้ดังกล่าว ให้รีบแจ้งนายอำเภอท้องที่ทุกอำเภอ หรือโทรสายด่วน 191 หรือ 1669 โดยเร็ว เพื่อจะได้เฝ้าระวังและติดตามอาการอย่างใกล้ชิด หากพบ

อาการมีแนวโน้มอาจก่อเหตุรุนแรง จะได้นำกระบวนการคัดแยกผู้ป่วยให้เข้าถึงกระบวนการรักษาที่ถูกต้องและต่อเนื่องได้ทันที่ รวมทั้งขอความร่วมมือญาติของผู้ป่วยในการดูแลและรักษาผู้ป่วยให้หลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นที่จะทำให้เกิดอาการคลุ้มคลั่ง เช่น การดื่มสุรา การใช้ยาเสพติด หรือการไม่ได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อป้องกันมิให้ผู้ป่วยก่อเหตุความรุนแรง และสร้างความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย จิตใจ และทรัพย์สินของประชาชนทั่วไปตามมาตรการป้องกันผลกระทบจากผู้ป่วยจิตเวชในหมู่บ้าน/ชุมชนที่กำหนด ในโอกาสนี้ จังหวัดชัยภูมิขอเรียนกับทุกท่านว่าจะมุ่งมั่น ตั้งใจดำเนินการป้องกันผลกระทบจากผู้ป่วยจิตเวชในหมู่บ้าน/ชุมชนอย่างเต็มกำลังความสามารถและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากทุกท่าน และขอความร่วมมือจากทุกท่านได้ประชาสัมพันธ์ในประชาชนในชุมชนทราบทั่วกัน

ประธานสภา
มติที่ประชุม

-มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่
-รับทราบ

3.2 เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2566

ประธานสภา
นายก

-ขอเรียนเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉิมได้ชี้แจงรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง

-กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ผมนายบุญตา สงรัมย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉิม รายละเอียดผมจะให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเป็นผู้ชี้แจงให้ที่ประชุมได้รับทราบ

นางสาวอบจันทร์

-กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ดิฉันนางสาวอบจันทร์ ปลั่งกลาง ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน มาตรา 58 วรรคห้า กำหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปีนั้น บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหาร อบต.หนองฉิมจะได้เสนอรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงต่อสภาอีกครั้งหนึ่ง

ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารจึงขอรายงานให้ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาทุกท่านได้รับทราบถึงหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการในปีงบประมาณ 2566 รายละเอียดตามรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2566 รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้กับทุกท่านไปแล้ว

ประธานสภา
มติที่ประชุม

-มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่
-รับทราบ

3.3 เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตำบลปี 2566-2570 (ตุลาคม 2565 ถึง กันยายน 2566)

ประธานสภา

-ขอเรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉิมได้รายงานผลการติดตามและประเมินผลพัฒนาตำบล ปี 2566 และชี้แจงรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง

- นายก -กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายบุญตา สงรัมย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉิม รายละเอียดผมจะให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเป็นผู้ชี้แจงให้ที่ประชุมได้รับทราบ
- นางสาวอบจันทร์ -กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ดิฉันนางสาวอบจันทร์ ปลัดกลาง ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ขอชี้แจงเกี่ยวกับรายงานการติดตามและประเมินแผนพัฒนาห้าปี พ.ศ.2566 - 2570 (ประจำปีงบประมาณ 2566) ดังนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาห้าปี เพื่อให้ราษฎรและหน่วยงานต่างๆ ทราบผลการปฏิบัติตามแผนพัฒนาในปีที่ผ่านมาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี และประกาศให้ราษฎรทราบไม่น้อยกว่า 30 วัน ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉิม จึงได้สรุปผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนา 5 ปี ตั้งแต่ ตุลาคม 2565-กันยายน 2566 เพื่อให้ราษฎรและหน่วยงานต่างๆ ทราบผลการปฏิบัติตามแผนและประเมินผลแผนพัฒนาห้าปี ดังนี้
- สรุปการติดตามและการประเมินผลแผนพัฒนาห้าปี พ.ศ.2566-2570 (ปี 2566)**
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 17 โครงการ เป็นเงิน 2,864,800 บาท
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต จำนวน 20 โครงการ รวมเป็นเงิน 5,638,800 บาท
 3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านสังคม จำนวน 9 โครงการ รวมเป็นเงิน 473,000 บาท
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวและพัฒนาการเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 2 โครงการ รวมเป็นเงิน 100,000 บาท
 5. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 4 โครงการ รวมเป็นเงิน 180,000 บาท
 6. ยุทธศาสตร์การบริหารและจัดการองค์กรและความร่วมมือกับองค์กรอื่นๆ จำนวน 5 โครงการ รวมเป็นเงิน 245,000 บาท
- ขอบคุณมากครับท่านประธาน รายละเอียดตามรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 (ตั้งแต่ ตุลาคม 2565 ถึง กันยายน 2566) ที่ส่งให้กับท่านสมาชิกสภาทุกท่านไปแล้ว
- ประธานสภา -มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่
- มติที่ประชุม -รับทราบ
- 3.4 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองฉิม
- ประธานสภา -ขอเรียนเชิญเลขานุการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองฉิม ได้ชี้แจงรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง
- นายเขาวลิต -กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายเขาวลิตจันทร์พงษ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉิมและเลขานุการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองฉิม ขอรายงานผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลหนองฉิม ประจำปีงบประมาณ 2566 ให้ที่ประชุมได้รับทราบ ดังนี้

รายรับ

แผนงานการบริหารงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ

ยอดยก	รวม	72,602.65 บาท
ได้รับเงินสมทบจาก สป.สช.	รวม	292,725.00 บาท
ได้รับเงินสมทบจาก อบต.	รวม	195,075.00 บาท
ดอกเบียธนาคาร	รวม	792.48 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		561,195.13 บาท

รายจ่าย

ด้านสนับสนุนหน่วยบริการ	รวม	258,762.00 บาท
ด้านสนับสนุนกลุ่มหรือองค์กรประชาชน หน่วยงานอื่น	รวม	121,950.00 บาท
ด้านสนับสนุนศูนย์เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ	รวม	60,000.00 บาท
ด้านสนับสนุนบริหาร/พัฒนากองทุน	รวม	95,612.00 บาท
ด้านสนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาด ภัยพิบัติ	รวม	00.00 บาท
ด้านสนับสนุนฯตามมติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพฯ	รวม	00.00 บาท
รวมรายจ่าย		536,324.00 บาท

-ได้รับเงินคืนจากแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 6,907.60 บาท

คงเหลือเงินยกไปปีงบประมาณ 2567 จำนวน 31,778.78 บาท

ขอขอบคุณมากครับท่านประธาน รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งให้กับท่านสมาชิกสภาทุกท่าน
ไปแล้ว

ประธานสภา
มติที่ประชุม

-มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่

-รับทราบ

3.5 เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานด้านการคลัง

ประธานสภา
นางหนูไกร

-ขอเรียนเชิญท่าน ผอ.กองคลังหรือผู้แทนได้ชี้แจงรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง

-กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางหนูไกร พวงจันทร์ ตำแหน่ง นักวิชาการการเงินและบัญชี ขออนุญาตชี้แจงดังนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 105 ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำ รายงานแสดงผลการดำเนินงานตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ ดังกล่าว จึงขอ รายงานผลการดำเนินงานให้ที่ประชุมได้รับทราบ รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งให้กับท่านสมาชิกสภาทุกท่านไปแล้ว

ประธานสภา
มติที่ประชุม

-มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่

-รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4

ญัตติอื่นๆ

ประธานสภา

-มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมหรือไม่

นางมารศรี

-กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ดิฉันนางมารศรี เกิดมงคล สมาชิกสภา หมู่ 1 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมามีมติฉันต้องขอขอบคุณท่านนายก คณะผู้บริหารและท่านสมาชิกสภาทุกท่านที่ได้ไปร่วมงานอุปสมบทลูกชายของดิฉัน จึงขอขอบคุณท่านท่านอีกครั้ง

ประธานสภา

-มีท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอปิดการประชุม

-ถ้าไม่มีผมขอปิดประชุม

-ปิดการประชุม เวลา 11.00 น.

เขาวลิต จันทรพงษ์ ผู้จัดบันทึกการประชุม
(นายเขาวลิต จันทรพงษ์)

เลขานุการสภาฯ

-คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุมสภา อบต.หนองฉิม
เห็นว่าถูกต้องทุกประการ

ลงชื่อ สรรเสริญ นิลสมัคร กรรมการ
(นายสรรเสริญ นิลสมัคร)

ลงชื่อ คำสิงห์ เหลี่ยมพล กรรมการ
(นายคำสิงห์ เหลี่ยมพล)

ลงชื่อ สมศักดิ์ สงคราม กรรมการ
(นายสมศักดิ์ สงคราม)

ลงชื่อ เขาวลิต จันทรพงษ์ กรรมการ
(นายเขาวลิต จันทรพงษ์)